

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2552

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2552 มีมติในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เรื่อง โครงการ “ 2552 ปีแห่งคุณภาพการอุดมศึกษาไทย ” : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอที่ประชุมรับทราบการกำหนดให้ปี 2552 เป็นปีแห่งการรณรงค์และส่งเสริมคุณภาพการอุดมศึกษาไทย ภายใต้โครงการ “2552 ปีแห่งคุณภาพการอุดมศึกษาไทย” เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพการอุดมศึกษาไทย โดยการผนึกกำลัง ระดมทรัพยากร และบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตลอด ปี 2552 และกระตุ้นและส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เป็นที่ยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน และกำหนดการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “2552 ปีแห่งคุณภาพการอุดมศึกษาไทย” ในวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2552ดูที่นี่

2. เรื่อง สถาบันอุดมศึกษาแจ้งปิดหลักสูตร: ที่ประชุมรับทราบการปิดหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา 6 แห่งรวม 31 หลักสูตร และเห็นชอบให้การสนับสนุนและเร่งรัดให้สถาบันอุดมศึกษาปิดหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาที่ไม่ได้ผลโดยเร็ว ดังนี้

1) มหาวิทยาลัยมหิดล : 8 หลักสูตร ได้แก่ (1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ (2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมแบบสากล (หลักสูตรนานาชาติ) (3) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (ต่อเนื่อง 2 ปี) (4) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) (4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (6) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรมโรงพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ) (7) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) และ (8) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

2) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชามวยไทย

3) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาอายุรศาสตร์ช่องปาก และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์

4) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ : 17 หลักสูตร ได้แก่ (1) หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร สาขาวิชาวารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ (2-5) หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร 4 สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเคมีปฏิบัติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (7-15) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 10 สาขาวิชา : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชานาฏศิลป์ สาขาวิชานาฏศิลป์ (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาดุริยางค์ศิลป์ (ศิลปกรรม,



นาฏศิลป์, ดนตรี) และสาขาวิชาการศึกษาศาสตร์พิเศษ (16) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา และ(17) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์

5. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช : หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาคหกรรมศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการโรงแรมและภัตตาคาร (ต่อเนื่อง) และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น

3. เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552 : ที่ประชุมรับทราบประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2552ดูที่นี่ และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลดำเนินการติดตามการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนตามแนวปฏิบัติที่กำหนดตามประกาศ/กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/เอกชน แล้วรายงาน กกอ.

4. เรื่อง ข้อเสนอเพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ ระยะที่ 3 (2553-2557) ของสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) : ที่ประชุมให้ความเห็นชอบศูนย์ความเป็นเลิศศูนย์ฯ ฟิสิกส์ และศูนย์ฯ คณิตศาสตร์ (โครงการใหม่) และสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศ 7 ศูนย์ ระยะที่ 3 ในภาพใหญ่ โดยให้ปรับในรายละเอียด เน้นการบริหารจัดการที่เข้มแข็งในส่วนกลาง และในอนาคตจะต้องมีรายได้เลี้ยงตนเองได้ โดยมอบให้คณะอนุกรรมการดำเนินนโยบายและแผนพิจารณาทบทวนการดำเนินงานของแต่ละศูนย์ เพื่อเสนอความเห็นต่อ กกอ. สำหรับการจัดทำคำของบประมาณปี พ.ศ. 2553 ของโครงการระยะที่ 3 ผู้แทนสำนักงบประมาณ ได้ให้คำแนะนำว่าจะต้องมีมติ ครม. รongรับภายในเดือนเมษายน และให้ตั้งเป็นงบเงินอุดหนุนในวงเงินขั้นต่ำที่ศูนย์ฯ สามารถดำเนินการได้ และบอกรื้อถอนหนึ่งให้ตั้งไว้ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยยังไม่โอนไปให้ที่ศูนย์ฯ จนกว่าจะมีผลการทบทวนการดำเนินงานของแต่ละศูนย์ประกอบการพิจารณา

